



กระทรวงคมนาคม



กรมทางหลวง

## ประกาศเชิญชวน

### การให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการ

### โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาและโครงการสถานีบริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ขอประกาศเชิญชวนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน สำหรับการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา และโครงการสถานีบริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง เพื่อเป็นจุดแวะพักที่ให้ผู้ใช้งานเส้นทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ได้ผ่อนคลายอิริยาบถจากการเดินทาง ทำธุระส่วนตัว รวมถึงการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้เอกชนที่มีศักยภาพและประสบการณ์มีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ภายใต้แนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost โดยกรมทางหลวงจะส่งมอบพื้นที่โครงการฯ ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างที่พักริมทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงมีหน้าที่บริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงการฯ ตลอดจนเป็นผู้มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรายได้ของโครงการฯ โดยต้องชำระค่าตอบแทนให้กรมทางหลวงตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยระยะเวลาดำเนินโครงการ 32 ปี แบ่งเป็นงาน 2 ระยะ ดังนี้

งานระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้าง เอกชนมีหน้าที่จัดหาแหล่งเงินทุน ออกแบบและก่อสร้าง จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

งานระยะที่ 2 การดำเนินงานและบำรุงรักษา เอกชนมีหน้าที่ดำเนินงานและบำรุงรักษา รวมถึงการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์โครงการฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี

ทั้งนี้ การดำเนินการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ ดังกล่าว เป็นไปตามขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรมทางหลวงจะจำหน่ายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal: RFP) ของทั้ง 2 โครงการพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ข้อกำหนดคุณสมบัติต่างๆ และขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน ได้จากประกาศเชิญชวนฯ (ฉบับทางการ) ที่เว็บไซต์ [www.doh.go.th](http://www.doh.go.th) หรือ [www.doh-motorway.com](http://www.doh-motorway.com)

สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal: RFP) ของโครงการฯ ได้ในวันทำการของกรมทางหลวง ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ที่กรมทางหลวง ชั้น 3 อาคารพหลโยธิน เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0 2354 6668 ต่อ 25503 โทรสาร : 0 2354 6743